

Số: 109 /BC-HĐND

Cư Jút, ngày 11 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện

Thực hiện Chương trình số 04/CTr- HĐND ngày 04/01/2024 của HĐND huyện Cư Jút về Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2024; Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Pháp chế.

Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Hoạt động thẩm tra và chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND

Thẩm tra các báo cáo của UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực an ninh, quốc phòng); công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện nghị quyết HĐND huyện về chương trình giám sát 2024, trên cơ sở chương trình kế hoạch đề ra. Ban Pháp chế đã xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình giám sát năm 2024 theo kế hoạch: giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện.

- Về giám sát thường xuyên: tại kỳ họp thông qua phát biểu thảo luận và hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp và giám sát những vấn đề được cử tri quan tâm có liên quan đến lĩnh vực pháp chế giữa 2 kỳ họp; tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện.

- Giám sát chuyên đề: Trong 6 tháng đầu năm, Ban pháp chế đã chủ trì giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện: giám sát qua báo cáo đối với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; giám sát trực tiếp tại UBND huyện, UBND xã Cư Knia và xã Ea Pô. (kết quả giám sát có báo cáo riêng).



- Tham gia đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện, Ban KT –XH HĐND huyện (02 cuộc).

3. Thực hiện một số công tác khác

Tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện về biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tham gia cùng với Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát công tác tạm giam, tạm giữ tại công an huyện.

Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tại huyện Tuy Đức.

Tham mưu cho Thường trực HĐND chuyển 2 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đến bộ phận tiếp công. Kết quả: đã nhận được 01 hướng dẫn đối với 01 đơn của công dân.

Tham dự kỳ họp lần thứ 7 của HĐND các xã, thị trấn tổ chức vào cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 01/2024.

Tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND, tham gia đầy đủ các cuộc họp theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, tham gia đóng góp các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương. Tham gia các cuộc họp do UBND huyện và các đơn vị liên quan mời.

4. Tồn tại, hạn chế

Thành viên Ban chưa sắp thời gian làm việc hợp lý về công việc chung của Ban; chưa tổ chức khảo sát tại các địa phương, các phòng ban, đơn vị về chấp hành pháp Hiến pháp và pháp luật, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp trên và cấp mình.

Việc báo cáo thẩm tra đôi khi chưa sát với thực tế tại địa phương, chất lượng báo cáo chưa cao.

5. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Công việc chuyên môn tại cơ quan của thành viên không chuyên trách nhiều, chồng chéo, trùng lịch làm việc nên không bố trí họp, làm việc theo kế hoạch đã đề ra. Một số thành viên chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu các báo cáo, tài liệu phục vụ kỳ họp cũng như tài liệu phục vụ các cuộc giám sát

6. Nhận xét chung

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Pháp chế HĐND huyện đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, đạt được kết quả theo chương trình, kế hoạch đề ra (hoàn thành các nhiệm vụ được giao). Hoạt động giám sát triển khai đúng thời gian, kết quả giám sát và những kiến nghị của địa phương được chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, qua đó cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban và hiệu quả thực thi pháp luật ở địa phương. Công tác thẩm tra được thực hiện đúng quy định, chất lượng báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm về những nội dung thẩm tra, có điều chỉnh, bổ sung để đại biểu HĐND huyện có cơ sở xem xét quyết định.

Tuy nhiên công việc thu thập thông tin để phục vụ cho công tác thẩm tra báo cáo chủ yếu thông qua báo cáo gửi từ các cơ quan được thẩm tra, chưa khảo sát sát thực tế nên chất lượng chưa đạt hiệu quả cao nhất.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; theo Chương trình số 04/CTr-HĐND ngày 04/01/2024 của HĐND huyện Cư Jút về Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2024.

- Phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường kỳ HĐND huyện, kỳ họp chuyên đề (nếu có) theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện;

Thực hiện công tác thẩm tra các Báo cáo, Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết có liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát, khảo sát 6 tháng cuối năm theo chương trình công tác đã đề ra;

Tham gia đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh (nếu có);

Tham gia đoàn giám sát và khảo sát của Thường trực HĐND huyện, Ban KT – XH huyện;

Tham dự kỳ họp lần thứ 8, lần thứ 9 của HĐND các xã, thị trấn; tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND huyện; tham gia giao ban Thường trực HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tại huyện Đắk Mil

Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát;

Dự các cuộc họp do Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các ngành liên quan mời.

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Lưu VT HĐND&UBND huyện.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Ngoan

